

ร่าง

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ / 2552

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2552

.....

ด้วยคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ
องค์การวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดทักษะ
พื้นฐาน และการฝึกอาชีพระยะสั้น (108 อาชีพ) ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2552
ณ โรงแรมสตาร์ระยอง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 21 เพื่อให้การดำเนินงานฝ่ายต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงแต่งตั้งผู้มีรายนาม
ต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการทำหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษา

- 1 เลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- 2 รองเลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายสุนันท์ เทพศรี)
- 3 รองเลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์)
- 4 รองเลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นางศิริพร กิจเกื้อกูล)
- 5 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
- 6 ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
- 7 ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
- 8 ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง

ให้คณะกรรมการที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำแก่คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการ
ดำเนินการจัดการประชุมทางวิชาการฯ ทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

คณะกรรมการอำนวยการ

1	รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นางศิริพร กิจเกื้อกูล)	ประธานกรรมการ
2	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
3	ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา	รองประธานกรรมการ
4	ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร	รองประธานกรรมการ
5	นายเพิ่มสิน เฉยศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬารัตน์(ลาดขวาง)	รองประธานกรรมการ
6	ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง	กรรมการ
7	ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
8	ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
9	ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตราด	กรรมการ
10	ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี	กรรมการ
11	ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก	กรรมการ
12	ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา	กรรมการ
13	ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว	กรรมการ
14	ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
15	ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
16	ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี	กรรมการ
17	ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ	กรรมการ
18	ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษามหานคร	กรรมการ
19	นายสมหวัง สุขจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	กรรมการและ เลขานุการ
20	นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21	นายธีระ นรสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22	นางกฤติพร สุขกมล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ	
23	นางอรชดา จิวโฮสวด นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ	

ให้คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ อำนวยการและให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการฯ เพื่อจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 21 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

คณะกรรมการดำเนินงาน

1	ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ			ที่ปรึกษา
2	ว่าที่ร้อยตรีณรงค์	เกษตรภิบาล	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง	ประธานกรรมการ
3	นายเพิ่มสิน	เกษตรศิริ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	รองประธานกรรมการ
4	นายศิริ	จันบำรุง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะเชิงเทรา	รองประธานกรรมการ
5	นายธีระ	นรสิงห์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก	รองประธานกรรมการ
6	นายสมหวัง	สุขจิตร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	กรรมการ
7	นายวิรัตน์	คันธารรัตน์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	กรรมการ
8	นายขวัญชัย	พานิชการ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการ
9	นายไชยศิริ	สมสกุล	ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิศกรรมเกษตรบางพูน	กรรมการ
10	นายนเรศ	เจริญศิลป์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไพทรน้อย	กรรมการ
11	นายนนทพงศ์	ยอดทอง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก	กรรมการ
12	นายอภิสิทธิ์	เลียงตระกูลงาม	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์	กรรมการ
13	นายศักดิ์	ขาวเกลี้ยง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการ
14	นายพิษณุ	รัตน์เลิศลพ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปอไร่	กรรมการ
15	นายกมล	ชุ่มเจริญ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	กรรมการ
16	นายอุดร	เห็นชอบดี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด	กรรมการ
17	นายกันตพัฒน์	พุกสวัสดิ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง	กรรมการ
18	นางสุรางค์	อภิรมย์วิไลชัย	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	กรรมการ
19	นายสมศักดิ์	จำปาศรี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว	กรรมการ
20	นายศิริวัฒน์	สนใจเพ็ง	วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม	กรรมการ
21	นายไพศาล	บุญรอด	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	กรรมการ
22	นายเฉลิมพล	จิตตะปะสาทะ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ	กรรมการ
23	นายพิทยา	ชินะจิตพันธ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	กรรมการ
24	ว่าที่ร้อยตรีพงษ์เพชร	พิทยาพละ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูสิต	กรรมการ
25	นายพิศ	โนรี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคอนเมือง	กรรมการ
26	นางอรสา	รามโกมุท	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการ
27	นางสาวชมพูนุช	บัวบังสร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชาราม	กรรมการ
28	นายชนินทร์	ปิ่นทอง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี	กรรมการ
29	นายวิฑิต	รุ่งประพันธ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ	กรรมการ
30	นางณพสร	สวัสดิบุญญา	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	กรรมการ
31	นายจิรพันธ์	พุทธรัตน์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	กรรมการ
32	นางสาววสุมดี	อิมแก้ว	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา	กรรมการ

33	นายแสวง	แสนสิงห์ชัย	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย	กรรมการ
34	นายบุญส่ง	จำปาโพธิ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน	กรรมการ
35	นางสาวจริยา	กมูทมาศ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	กรรมการ
36	นางนวลอนงค์	ธรรมเจริญ	ผู้อำนวยการกาญจนานิกะวิทยาลัยช่างทองหลวง	กรรมการ
37	นายเด่นดวง	คำตรง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชูทิศ	กรรมการ
38	นายชัยฤทธิ์	แสงสว่าง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	กรรมการ
39	นายไพฑูรย์	คัมทานนท์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา	กรรมการ
40	นางอุบลวรรณ	วิสัยจร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง	กรรมการ
41	นางศุทธิวรรณ	กิตตินรินทร์กุล	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี	กรรมการ
42	นายโสภณ	กันภัย	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนานิกะกมหนนคร	กรรมการ
43	นายชาญเวช	บุญประเคิม	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนานิกะหนองจอก	กรรมการ
44	นายไชยนันท์	แสงเมฆา	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	กรรมการ
45	นายสมชาย	ธำรงสุข	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	กรรมการ
46	นางกนิษฐา	วัฒนฉัตร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	กรรมการ
47	นายสุริยะ	จิตรพิไลเลิศ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง	กรรมการ
48	นางภาวิดา	ศรีสุนทร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	กรรมการ
49	นายวิม	กัลปนาท	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี	กรรมการ
50	นายจิระ	เฉลิมศักดิ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง	กรรมการ
51	นายวันชัย	โตมี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี	กรรมการ
52	นางจุรี	ทัพวงษ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยี ฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)	กรรมการ
53	นายเสรี	เมืองสง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว	กรรมการ
54	นายบุญเลี้ยง	ขงสุวรรณ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น	กรรมการ
55	นายอนันต์	สิทธิไชยากุล	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	กรรมการ
56	นายวีระ	พิชิตกุล	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน	กรรมการ
57	นายสมประสงค์	สิงห์สุวรรณ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	กรรมการ
58	นายบุญลือ	ทองเกตแก้ว	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี	กรรมการ
59	นางพัชราภรณ์	ไชนาม	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจะเชิงเทรา	กรรมการ
60	นายไอยสุรย์	ยนิคภพ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจะเชิงเทรา	กรรมการ
61	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม			กรรมการ
62	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร			กรรมการ
63	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง			กรรมการ
64	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด			กรรมการ

65	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์			กรรมการ
66	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา			กรรมการ
67	นายคูสัต	สะดวก	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว	กรรมการ
68	รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา สถานศึกษาในสังกัด		อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
69	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร			กรรมการ
70	นายประจัน	โพธิ์รอด	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม	กรรมการและเลขานุการ
71	ร้อยตรีสุวัชร	ไตรเดช	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
72	นายประยูร	คำนวน	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
73	ว่าที่ร้อยตรีชูชีพ	อรุณเหลือง	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
74	ว่าที่ร้อยเอกชวลิต	ยุทธนาวา	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ ประสานงานควบคุมดูแลแก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสาร, ฝ่ายธุรการและของรางวัลของที่ระลึก, ฝ่ายประเมินผลและถ่ายภาพ, ฝ่ายทะเบียนและการเงิน, ฝ่ายเอกสารการพิมพ์และสูจิบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ, สถานที่รับรอง ประธานผู้มอบรางวัล และสื่อมวลชน, คำกล่าวรายงาน การมอบรางวัล

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

1	ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ			ที่ปรึกษา
2	ว่าที่ร้อยตรีณรงค์	เกษตรภิบาล	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง	ประธานกรรมการ
3	นายเพิ่มสิน	เจษศิริ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	รองประธานกรรมการ
4	นายศิริ	จันบำรุง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	รองประธานกรรมการ
5	นายสมหวัง	สุขจิตร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	รองประธานกรรมการ
6	นางนวลอนงค์	ธรรมเจริญ	ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง	รองประธานกรรมการ
7	นายธีระ	นรสิงห์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก	รองประธานกรรมการ
8	นายสุริยะ	จิตรพิไลเลิศ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง	รองประธานกรรมการ
9	นางสาวชมพูนุช	บัวบังสร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชราม	กรรมการ
10	นายสุริยะ	จิตรพิไลเลิศ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง	กรรมการ
11	นายวิชัย	หาญพลาชัย	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	กรรมการ
12	นายจินดาพล	เปรมศรี	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	กรรมการ
13	นางสาวชวนจิต	เอี่ยมฉ่ำ	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	กรรมการ
14	นายศรัณย์	พิศุทธารมย์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	กรรมการ
15	นางนิตยา	กลมกลิ้ง	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	กรรมการ
16	นางลาววัลย์	ภักดีลิขิต	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง	กรรมการ

17	นางพวงผกา	สงพุ่ม	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	กรรมการ
18	นางฉัฐทิพา	ประดิษฐ์กุล	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	กรรมการ
19	นางรชณีกร	มัคคสมัน	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร	กรรมการ
20	นายประยูร	คำนวน	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
21	นางอภิญา	ชุ่มเจริญ	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด	กรรมการ
22	ร้อยตรีสุวัชร	ไตรเดช	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก	กรรมการ
23	นางสุวรรณา	พงษ์ศรีสุภกร	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	กรรมการ
24	ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย	ตลุนจันทร์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	กรรมการ
25	นายชนกร	ชนบำรุงศักดิ์	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	กรรมการ
26	นายสิทธิพันธ์	มะโนรมย์	วิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการ
27	นายสุเมธา	พุ่มระย้า	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการ
28	นางศลิษา	ภิรมย์รัตน์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
29	นางพรทิพา	บำรุงรัตน์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
30	นายวินัย	นาคเจือทอง	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการ
31	นางปภาวรินทร์	เศรษฐไตรรัตน์	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	กรรมการ
32	นายแฉล้ม	คุณวัตร	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	กรรมการ
33	นายประจัน	โพธิ์รอด	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม	กรรมการและเลขานุการ
34	ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต	ยุทธนาวา	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
35	นางสาวมัลลิกา	โสภณลัดดา	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเซตุน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
36	ว่าที่ร้อยเอกวัชรพล	ลักษณะละม้าย	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
37	ว่าที่เรือตรีชูชีพ	อรุณเหลือง	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงานกองเลขานุการ มีหน้าที่ ประสานงานควบคุมดูแลแก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ คำกล่าวรายงาน รวบรวมข้อมูลการประกวดและการแข่งขัน และการมอบรางวัล วุฒิบัตร จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพตลอดจนสรุปผลการดำเนินการ รายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิด การประชุมองค์การวิชาชีพ

1	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ			ที่ปรึกษา
2	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา			ที่ปรึกษา
3	นายสุริยะ	จิตรพิไลเลิศ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง	ประธานกรรมการ
4	นางสาวชมพูนุช	บัวบังสร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชราม	รองประธานกรรมการ
5	นายเพิ่มสิน	เฉยศิริ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	รองประธานกรรมการ
6	นางนวลอนงค์	ธรรมเจริญ	ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง	รองประธานกรรมการ

7	นายธีระ	นรสิงห์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก	รองประธานกรรมการ
8	นายประยูร	กำนวน	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
9	ว่าที่ร้อยเอกวัชรพล	ลักษณะม้าย	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการ
10	นางพวงผกา	สงพุ่ม	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	กรรมการ
11	นายนิรันดร์	วงศ์จิ๋ว	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี	กรรมการ
12	นางลาวัลย์	ภักดีลิขิต	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยกาญจนภิเษกช่างทองหลวง	กรรมการ
13	นางฉัฐทิพา	ประดิษฐ์กุล	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	กรรมการ
14	นายวิชัย	หาญพลาชัย	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	กรรมการ
15	นายจินดาพล	เปรมศรี	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	กรรมการ
16	นางสาวชวนจิต	เอี่ยมฉ่ำ	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	กรรมการ
17	นายวิชัย	หาญพลาชัย	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	กรรมการ
18	นายพรชัย	ปิ่นสุวรรณ	วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม	กรรมการ
19	นางสาวทิพรดา	สุริวงษ์	วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม	กรรมการ
20	นายชัยภรณ์ชัย	สันติบรรจงศรี	วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม	กรรมการ
21	นางสุภารัตน์	ประยูรวงศ์	วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม	กรรมการ
22	นางสาวจรรุณี	คะวิสัย	วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม	กรรมการ
23	นายไพศาล	ทักษา	วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี	กรรมการ
24	นายไพโรจน์	ทองพูล	วิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชราม	กรรมการ
25	นายพนพล	ปิ่นเงิน	วิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชราม	กรรมการ
26	นายประนม	ดีประเสริฐ	วิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชราม	กรรมการ
27	นางศลิษา	ภิรมย์รัตน์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
28	นางพรทิพา	บำรุงรัตน์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
29	นายประจัน	โพธิ์รอด	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม	กรรมการและเลขานุการ
30	นางสาวมัลลิกา	โสภณลักษณ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
31	นายสุชาติ	เทพสง่า	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชราม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
32	ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต	ยุทธนาวา	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมองค์การวิชาชีพ มีหน้าที่ วางแผนจัดเตรียมพิธีเปิด – ปิด ทั้งแบบสากลและแบบองค์การ จัดซ้อมสมาชิกองค์การในพิธีเปิด-ปิด จัดเตรียมคำกล่าวรายงาน และคำกล่าวเปิด-ปิด กำหนดและจัดหาประธานในพิธีจัดเตรียมสมาชิกเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด กำหนดขั้นตอนการรับรางวัลต่าง ๆ กำหนดตารางการประชุมสัมมนา เชิญวิทยากรบรรยาย ควบคุมดูแลการเข้าร่วมประชุม ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา โดยการจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและการเงิน รับผิดชอบ โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง

1	นายศักดิ์ชัย	ธีระประทีป	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง	ประธานกรรมการ
2	นางศลิษา	ภิรมย์รัตน์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
3	นางกฤษฎา	พงศ์สกุล	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
4	นางพรทิพา	บำรุงรัตน์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
5	นางสาวปรีวิศา	ชาญพินิจ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
6	นางสาวชนาภา	จำกล่อม	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
7	นางสาวพรพิมล	สวนสอาด	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
8	นางสาวปณณช	อินทนิม	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
9	นางสาวภาวิณี	ศรีประมงค์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
10	นางสาวสุกัญญา	คริบสงวน	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
11	นางสาวเบญจมาศ	หรั่งเจริญ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
12	นางสาวอรรวรรณ	คำฟู	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
13	นักศึกษาชมรมวิชาชีพ อ.ช.ท หน่วยวิทยาลัยเทคนิคระยอง			กรรมการ
14	นางสาวจิราวัลย์	ไพบุลย์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการและเลขานุการ
15	นางเพ็ญประภา	อุษาวิโรจน์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน / การเงิน / จัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่จัดหารายได้และผู้ให้การสนับสนุนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน วางแผนการจัดเตรียมเอกสารงานทะเบียน การรับเงิน การรายงานตัว การจัดสรรเงินให้กับฝ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติ จัดทำบัญชีสรุปผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม สรุปรายงานรับและรายจ่าย ตลอดจนสรุปผลการดำเนินการรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลสมาชิกองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ

รับผิดชอบ โดย วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

1	นายจิระ	เฉลิมศักดิ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง	ประธานกรรมการ
2	นายสมประสงค์	สิงห์สุวรรณ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	รองประธานกรรมการ
3	นายสมบัติ	อ่ำสาริกา	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง	รองประธานกรรมการ
4	นายมาโนช	แจ่มศรี	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	กรรมการ
5	นางสาวบุษรินทร์	ร้อยแก้ว	วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง	กรรมการ
6	นายนที	ลอยเมฆ	วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง	กรรมการ
7	นายอมร	นัทธิประเสริฐ	วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง	กรรมการ
8	นายประยูร	เดือนเพ็ญ	วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง	กรรมการ
9	นางสาวบุษรินทร์	บุญก่อ	วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง	กรรมการ
10	นางสาวสุมาลี	พัคไสว	วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง	กรรมการ

11	นางสาวธภัทร	ปวรจิรภัทร	วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง	กรรมการ
12	นายเข้มชาติ	ปรีปุระ	วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง	กรรมการ
13	นายศักดิ์วี	สุวัฒน์รัตน์	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	กรรมการ
14	นายกฤษณ์พงษ์	เดชนะ	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	กรรมการ
15	นายเด่นศักดิ์	อินตาคำ	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	กรรมการ
16	นางสาวนุชวรา	เอื้อเฟื้อ	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	กรรมการ
17	นายธนศักดิ์	ไชยบัว	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	กรรมการ
18	นางสาวรจนา	มณี	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	กรรมการ
19	นายสมชาติ	หุ่นส่วน	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	กรรมการ
20	นายสิริวัฒน์	เกษตรทรัพย์สิน	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	กรรมการ
21	นายนิมิตร	สร้างสมวงศ์	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	กรรมการ
22	นายสุชิน	อ้วนอ่อน	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	กรรมการ
23	นายวิทยา	อินทร์สว่าง	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง	กรรมการและเลขานุการ
24	นายสุภาพ	วงศ์จันทร์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดูแลสมาชิกองค์การวิชาชีพและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเรียบร้อยตลอดการประชุม และดูแลการเข้าพักของสมาชิกองค์การให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ให้ปราศจากสิ่งเสพติด อบายมุข การทะเลาะวิวาท และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัย ตลอดจนสรุปรายงานคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง รับผิดชอบ โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง

1	ว่าที่ร้อยตรีณรงค์	เกษตรภิบาล	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง	ประธานกรรมการ
2	นายประจัน	โพธิ์รอด	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม	รองประธานกรรมการ
3	นายประยูร	กำนวน	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง	รองประธานกรรมการ
4	ว่าที่เรือตรีชูชีพ	อรุณเหลือง	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง	รองประธานกรรมการ
5	นายณรงค์	โม้ลี	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
6	นายอนุกุล	แก้วกลม	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
7	นายปรีดา	คมกล้า	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
8	นายพีระพงษ์	ณรงค์ไย	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
9	นายพงษ์เดช	เรียนละหงษ์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
10	นายสถิรชาติ	เรื่อนนาค	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
11	นายวิชาญ	พุ่มเจริญ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
12	นายประภาส	พวงชื่น	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
13	นายวัฒนา	กล้าหาญ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ

14	นายประกิต	ปอคูสุวรรณ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
15	นายดำรง	จินตศิริกุล	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
16	นางกิติมา	รักษัปัญญา	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
17	นางสาวนวรรตน์	สาหร่ายทอง	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
18	นางเพทาย	ก้านวน	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
19	นางสาวจรรณ	เป็นธรรม	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
20	นางนิชาภา	โอบนิธิพงษ์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
21	นางอดิษฐ์	แสนยศ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
22	นางจุฬารัตน์	แสงงามปลั่ง	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
23	นางเกววัลย์	คำพุด	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
24	นายไพโรจน์	ชาติอาษา	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
43	นายศักดิ์ชัย	ธีระประทีป	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการและเลขานุการ
44	นายสุรเชษฐ์	พรมมิจิตร	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ฝ่ายสถานที่และจัดสร้าง / งานวัสดุอุปกรณ์ / งานออกแบบและตกแต่ง มีหน้าที่ประสานงาน ดำเนินการจัดตกแต่งสถานที่ เวที ในพิธีเปิด - ปิด และบริเวณโดยรอบการจัดงาน จัดทำป้ายแสดงสถานที่จัดกิจกรรม ป้ายประชาสัมพันธ์ เตรียมเต็นท์ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ ห้องน้ำ สถานที่จอดรถ ให้เพียงพอตามที่ฝ่ายต่าง ๆ ขอสนับสนุน ประสานงานการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามสถานที่ต่าง ๆ ครอบคลุมบริเวณการจัดงานตามที่ฝ่ายต่าง ๆ ขอรับสนับสนุนตกแต่งไฟฟ้าตามเวทีต่าง ๆ และติดตั้งระบบตลอดจนสรุปผลการดำเนินการรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการฝ่ายสุจิตร์ เกียรติบัตรและเอกสารการพิมพ์ รับผิดชอบ โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง

1	ว่าที่เรือตรีชูชีพ	อรุณเหลือง	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง	ประธานกรรมการ
2	นางสาวจิราวัลย์	ไพบุลย์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	รองประธานกรรมการ
3	นายสุรเชษฐ์	พรมมิจิตร	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
4	นายกิตติพงษ์	จันทสร	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
5	นางกุสุมาทย์	ชูจิตต์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
6	นางสาววิไลลักษณ์	ลีดา	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
7	นายจักรกฤษณ์	ทิบทิมทอง	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
8	นางสาวศิวพร	อ่อนหวาน	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
9	นางสาวภาวิณี	วิเศษสุวรรณ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
10	นางสาวณัฐวิภา	เกษมสุข	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
11	นางสาววาสนา	จันทร์กุล	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
12	นางศศิธร	บุญรักษา	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ

13	นางสาวณัฐณี	คิสสร	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
14	นางสาวเบญจมาศ	หรั่งเจริญ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
15	นางสาวอรรวรรณ	คำฟู	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
16	นักศึกษามรรมิวิชาชีพ อ.ธ.ท		หน่วยวิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
17	นางพรทิพา	บำรุงรัตน์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการและเลขานุการ
18	นางศลิษา	ภิรมย์รัตน์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการพิมพ์เกียรติบัตร และสูจิบัตร มีหน้าที่ จัดพิมพ์/และสำเนาเอกสารต่าง ๆ ตามที่แต่ละฝ่ายขอสนับสนุน จัดทำเกียรติบัตร , จัดทำสูจิบัตรการจัดงาน ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลของกิจกรรมเพื่อเผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมงานตลอดจนสรุปผลการดำเนินการรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการรับซองค์การ ของที่ระลึกและโล่รางวัล

รับผิดชอบ โดย วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

1	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม			ประธานกรรมการ
2	นายพรชัย	ปิ่นสุวรรณ	วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม	กรรมการ
3	นางสาวทิพรดา	สุริยวงศ์	วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม	กรรมการ
4	นางสุภารัตน์	ประยูรวงศ์	วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม	กรรมการ
5	นายชัยภรณ์ย์	สันติบรรจงศ์	วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม	กรรมการ
6	นางสาวระพีพรรณ	คุณารักษ์	วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม	กรรมการ
7	นายประจัน	โพธิ์รอด	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายรับซองค์การ ของที่ระลึกและโล่รางวัล มีหน้าที่ รับซองค์การในวันรับลงทะเบียน จัดทำและส่งหนังสือราชการต่าง ๆ ประสานงาน ให้กับทุกฝ่าย/งาน ที่ขอสนับสนุน จัดหาของรางวัล , โล่รางวัล และของที่ระลึกให้ฝ่ายต่าง ๆ ประสานงาน ติดต่อ ให้คำตอบแก้ปัญหาให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปผลการดำเนินการรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและวิทยุสื่อสาร รับผิดชอบ โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง

1	นายศักดิ์ชัย	ธีระประทีป	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง	ประธานกรรมการ
2	ว่าที่เรือตรีชูชีพ	อรุณเหลือง	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง	รองประธานกรรมการ
3	นายเจริญ	ศรีแสง	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
4	นายสุรเชษฐ์	พรมมิจิตร	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
5	นายสิทธิศักดิ์	รูปเตมีย์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
6	นายเอนก	สุขประดิษฐ์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
7	นายวุฒิชัย	สุขประดิษฐ์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
8	นายหลอม	เชื้อวิเชียร	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ

9	นายปราโมทย์	แดงคำ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
10	นายสมบูรณ์	สุวรรณ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
11	นายไพโรจน์	ชาติอาษา	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการและเลขานุการ
12	นายปรีดา	คมกล้า	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ จัดศูนย์ที่ตั้งบริการคณะกรรมการ นักเรียน-นักศึกษา จัดตารางการทำงาน
ทำงานของพนักงานขับรถยนต์ บริการด้านความปลอดภัยช่วงเวลากลางคืนและสำหรับการจัดส่งผู้ป่วยหลังให้
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปสถานพยาบาล สรุปรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล รับผิดชอบ โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง

1	ว่าที่เรือตรีชูชีพ	อรุณเหลือง	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง	ประธานกรรมการ
2	นายศักดิ์ชัย	ธีระประทีป	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง	รองประธานกรรมการ
3	นางบุษกร	อิสรเดช	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
4	นายอภิรมย์	นิยมแสง	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
5	นายชลธี	ชูจิตต์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
6	นายเสริมศักดิ์	ม่วงพันธ์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
7	นายปราโมทย์	แดงคำ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
8	นางสาววิภาพร	สนเจริญ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
9	นางนงลักษณ์	สุทธิธวิลบุญ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการและเลขานุการ
10	นางสาวจรรยา	วิสมล	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดเตรียมเวชภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมให้การปฐมพยาบาล ช่วยเหลือพร้อม
ประสานนำส่งโรงพยาบาล เตรียมสถานที่ตั้งให้บริการและรายงานประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบ โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง

1	นายศักดิ์ชัย	ธีระประทีป	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง	ประธานกรรมการ
2	ว่าที่เรือตรีชูชีพ	อรุณเหลือง	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง	รองประธานกรรมการ
3	นางสาวปาริชาติ	ชนาภรณ์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
4	นางผ่องใส	ยอดดำรงค์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
5	นางรักนิภาภักดิ์	เบญญาบุญมาจน์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
6	นายเจริญ	ศรีแสง	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
7	นายอนุภาพ	คานพแก้ว	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
8	นางสาวนภัทร	สิทธิโชค	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
9	นายธันวา	นพศิริ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
10	นายเชิรชัย	อารีย์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ

11	นายประเมษฐ์	นันทิพงศ์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
12	นายชนิด	เพ็ชรฉกรรจ์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการและเลขานุการ
13	นางสาววรรณพรรณันท์	เปี่ยมพงษ์สานต์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารมีหน้าที่ จัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสาย รายงานผลการแข่งขันประจำวัน ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมก่อนและตลอดระยะเวลาการจัดงาน จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดงานและรายงานผลการแข่งขันตลอดการจัดงาน ประสานงานติดต่อ การประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ วิทยุและหนังสือพิมพ์ ตามความเหมาะสม ควบคุมศูนย์วิทยุสื่อสาร วางแผน ดำเนินการให้บริการโทรศัพท์ โทรสาร แนะนำและบริการผู้มาร่วมงานในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนสรุปผลการดำเนินการ รายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและถ่ายภาพ รับผิดชอบ โดย วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

1	ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา			ที่ปรึกษา
2	นายธีระ	นรสิงห์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก	ประธานกรรมการ
3	ร้อยตรีสุวัชร	ไทรเดช	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก	รองประธานกรรมการ
4	นายจิราวุฒิ	แสงศิริโรจน์	สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา	กรรมการ
5	นางเฉลียว	อ่างทอง	สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา	กรรมการ
6	นายวิรัตน์	ศรีวิไล	วิทยาลัยการอาชีพนครนายก	กรรมการ
7	นายจักรพันธ์	ภูสิงห์	วิทยาลัยการอาชีพนครนายก	กรรมการ
8	นางสาวภัคดี	รอดคุ้ม	วิทยาลัยการอาชีพนครนายก	กรรมการ
9	นางสาวฉิมมน	บุญผาง	วิทยาลัยการอาชีพนครนายก	กรรมการ
10	นางสาวขนิษฐา	ทุมมา	วิทยาลัยการอาชีพนครนายก	กรรมการ
11	นางสาวธิรนุช	สนันทา	วิทยาลัยการอาชีพนครนายก	กรรมการ
12	นายสุระสิทธิ์	แสงคราม	วิทยาลัยการอาชีพนครนายก	กรรมการและเลขานุการ
13	นายทีฆินันท์	ทุมมา	วิทยาลัยการอาชีพนครนายก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14	นางสาวจันทนา	อินทร์นต์	สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และถ่ายภาพ มีหน้าที่ จัดทำแบบฟอร์มการประเมินผลในกิจกรรมต่าง ๆ และพิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงในครั้งต่อไป ตลอดจนถ่ายภาพ พิธีเปิด – ปิด และการจัด กิจกรรมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม สรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการดำเนินงานการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (108 อาชีพ)

ดำเนินการโดย วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

1	นายนเรศ	บุญมี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	ประธานกรรมการ
2	นายปรีวัฒน์	ถานิสรโร	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	รองประธานกรรมการ

3	นายสุวิทย์	เมืองศิริ	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	รองประธานกรรมการ
4	นายณัฐพงศ์	สุทธินานนท์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	รองประธานกรรมการ
5	นางสุวรรณา	วงศ์พิมพ์ศรี	วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	กรรมการ
6	นางศลิษา	หนูเสมียน	วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	กรรมการ
7	นางสาวชญญา	พีชพันธ์	วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	กรรมการ
8	นางอุไรศรี	สุขลาภ	วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	กรรมการ
9	นายคีรี	สามารถ	วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	กรรมการ
10	นายบัญชา	เกษตรศรี	วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	กรรมการ
11	นางสุริษา	เกษรศิริ	วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	กรรมการ
12	นางสาวรัชชยาภรณ์	สุสดี	วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	กรรมการ
13	นายสาโรจน์	ทศดำรง	วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	กรรมการ
14	นางสาวกนกวรรณ	เฉยสอน	วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	กรรมการ
15	นางสาวสุชาดา	บุญคำ	วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	กรรมการ
16	นางพวงเพ็ชร	เพ็งศรี	วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	กรรมการ
17	นางสาวกนกวรรณ	เฉยสอน	วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	กรรมการ
18	นายพิเชษฐ์	หวังสุดี	วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	กรรมการ
19	นายสุรัชย์	แก้วประดับ	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	กรรมการและเลขานุการ
20	นางพรรณี	ภักดีชาติ	วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรมอาชีพพระยะสัน (108 อาชีพ) ประสานสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เพื่อสอนอาชีพพระยะสัน และ จัดทำเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพร้อมรายงานผลต่อประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการโดย			วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	
1	นางกนิษฐา	วัฒนฉัตร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	ประธานกรรมการ
2	นางนิตยา	กลมกลิ้ง	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	รองประธานกรรมการ
3	นางกัณหา	ปิติปาละ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	กรรมการ
4	นายโสภณ	จิตต์เจียรนัย	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	กรรมการ
5	นางละเอียด	น้ำอ่ำ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	กรรมการ
6	นายทูล	อนุสนธิ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	กรรมการ
7	นางจิตติยา	นาคศรีสุข	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	กรรมการ
8	นายสุขเกษม	สุพลาวุฒิ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	กรรมการ
9	นางจิตติยา	พงศ์พุทธรชาติ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	กรรมการและเลขานุการ
10	นางอัญชิสตา	เหลื่องอ่อน	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ เอกสาร สถานที่จัดกิจกรรมตัดสินและวิทยากรบรรยายแนวปฏิบัติ จัดทำแบบฟอร์มการให้คะแนน และกำหนดหลักเกณฑ์/ประเภท/กติกา การดำเนินการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษากับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมสรุปผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการจัดนิทรรศนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

1	นายไพศาล	บุญรอด	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	ประธานกรรมการ
2	นายศรัณย์	พิศุทธารมณ	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	รองประธานกรรมการ
3	นางศลิษา	ภิรมย์รัตน์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
4	นางปภาวรินทร์	เศรษฐไทรรัตน์	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	กรรมการ
5	นายทศพล	คนเจลิยว	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	กรรมการ
6	นายนรุฒม์ชัย	สมใจ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	กรรมการ
7	นางสาวราทรพิภพ	บุญเชื้อเงิน	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	กรรมการ
8	นายนิมิตร	คงคาร์ตัน	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนิทรรศการ 3D มีหน้าที่ แสดงผลงาน และจัดนิทรรศการ กิจกรรม 3 D พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการจัดกิจกรรม Fit it Center ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

1	นายกมล	ชุ่มเจริญ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	ประธานกรรมการ
2	นางสุวรรณา	พงษ์ศรีสุภกร	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	รองประธานกรรมการ
3	นายเฉลิมศักดิ์	ทองเนื้ออ่อน	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	รองประธานกรรมการ
4	นายนนทพันธ์	พิมพ์พา	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	รองประธานกรรมการ
5	นางชุตินา	คำผล	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	กรรมการ
6	นายบรรเจิด	แย้มกลิ่น	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	กรรมการ
7	นายสมพล	ผลมูล	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	กรรมการ
8	นายธนบดี	ทีสุด	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	กรรมการ
9	นายอภิชัย	โสภณศิริ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	กรรมการ
10	นายคณิตศักดิ์	ถิ่นสุวรรณ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	กรรมการ
11	นายพงษ์ศาสตร์	อภิธรรมพงศ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมจัดกิจกรรม Fit it Center มีหน้าที่ แสดงผลงาน และจัดนิทรรศการกิจกรรม Fit it Center พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์ (งานเทคนิคยานยนต์) ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)

1	นายเพิ่มสิน	เฉยศิริ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	ประธานกรรมการ
2	นายบุญส่ง	พลสัมฤทธิ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	รองประธานกรรมการ
3	นายสิทธิพัฒน์	เล็กชะอุ่ม	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
4	นายชนกร	ใหม่เอี่ยม	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
5	นายประสงค์	ธรรมเจริญ	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
6	นายประยูร	วงษ์เกษ	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
7	ว่าที่ ร.ต.อรรถสิทธิ์	จูปราง	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
8	นายประทีป	แจ้งกุล	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
9	นายพงษ์ศักดิ์	สุภากิจ	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
10	นายวิทยา	แก้ววิทยาคุณ	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
11	นายสุรสิงห์	โพธิ์ทอง	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
12	นายพูลสวัสดิ์	คำแสน	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
13	นายวิชาญชัย	ปลื้มรัมย์	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
14	นายจรินทร์	วงษ์วิวัฒนาวุฒิ	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการและเลขานุการ
15	นายอนุชา	มาตถุปโยธร	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

สาขาวิชาช่างยนต์ (งานจักรยานยนต์) ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคตราด

1	นายเพิ่มสิน	เฉยศิริ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	ประธานกรรมการ
2	นายบุญส่ง	พลสัมฤทธิ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	รองประธานกรรมการ
3	นายสิทธิพัฒน์	เล็กชะอุ่ม	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
4	นายชนกร	ใหม่เอี่ยม	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
5	นายอนุภาพ	สุ่มทอง	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
6	นายสุทธวิชญ์	สว่างภาษา	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
7	นายรัฐศักดิ์	โกษะ โยธิน	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
8	นายจตุพร	ชาญเชิงรบ	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
9	นายสรพงษ์	สาขากร	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
10	นายวิมล	เสนารักษ์	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
11	นายอนุชา	อุดมพันธ์	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ

12	นายสมบัติ	กลิ่นภู	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
13	นายสุธี	เจตน์เจริญ	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการ
14	นายจรินทร์	วงษ์วิวัฒนาวุฒิ	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการและเลขานุการ
15	นายเสริม	ศิริประเสริฐ	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (งานปูน)

ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน

1	นายสมหวัง	สุขจิตร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	ประธานกรรมการ
2	นายอัคนันท์	ศิริดาเกษมศิลป์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	รองประธานกรรมการ
3	นายปรีชา	แดงคำ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
4	นายเอกอนันต์	หวังนิเวศน์กุล	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	กรรมการ
5	นายบำรุง	รินทร์มย์	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	กรรมการ
6	นายศรันย์	นิลธิเสน	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	กรรมการ
7	นางกรรณาพร	รัตนภูผา	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	กรรมการ
8	นายชัยฉลอง	เดชบุรีมย์	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	กรรมการ
9	นายอวยชัย	กองสุข	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	กรรมการ
10	นายธนิต	อาภรณ์รัตน์	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	กรรมการ
11	นายวิเชียร	เดชะผล	วิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการและเลขานุการ
12	นายวิรัตน์	เศรษฐสภาพร	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (งานไม้) ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคคูสิต

1	ว่าที่ร้อยตรีพงษ์เพชร	พิทยาพละ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูสิต	ประธานกรรมการ
2	นายสาคม	คันธ โกวิท	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูสิต	
3	นายภักดี	เวชประสิทธิ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูสิต	รองประธานกรรมการ
4	นายสมพงษ์	พนมชัย	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	รองประธานกรรมการ
5	นายอภิสิทธิ์	พงษ์สวัสดิ์	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	กรรมการ
6	นายศานิต	ปิ่นเชื่อนชัย	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	กรรมการ
7	นายอาณาจักร	ทองทับ	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	กรรมการ

8	นายสันติ	สวนพลาย	วิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการ
9	นายบำรุง	рінรมย์	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	กรรมการ
10	นายประคอง	ทับทิม	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	กรรมการ
11	นายสมชัย	ทาเซียง	วิทยาลัยเทคนิคคอนเมือง	กรรมการ
12	นายพีระพงษ์	ณรงค์ไย	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
13	นายจิระพงษ์	คุณานิติธาดา	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	กรรมการ
14	นายศรยุทธ	กิจพจน์	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	กรรมการ
15	นายศิริระ	จันทร์สวาสดี	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการให้คะแนนและตัดสินการแข่งขันทักษะ สาขาวิชางานก่อสร้าง(งานไม้)

1	ว่าที่ร้อยตรีพงษ์เพชร	พิทยาพละ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูสิต	ประธานกรรมการ
2	นายสาคม	คันธ โกวิท	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูสิต	รองประธานกรรมการ
3	นายศิริระ	จันทร์สวาสดี	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	กรรมการ
4	นายอภิสิทธิ์	พงษ์สวัสดิ์	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	กรรมการ
5	นายสานิต	ปิ่นเขื่อนขัติย์	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	กรรมการ
6	นายสันติ	สวนพลอย	วิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการ
7	นายบำรุง	рінรมย์	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	กรรมการ
8	นายประคอง	ทับทิม	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	กรรมการ
9	นายสมชัย	ทาเซียง	วิทยาลัยเทคนิคคอนเมือง	กรรมการ
10	นายพีระพงษ์	ณรงค์ไย	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
11	นายจิระพงษ์	คุณานิติธาดา	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	กรรมการ
12	นายศรยุทธ	กิจพจน์	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	กรรมการและเลขานุการ
13	นายอาณาจักร	ทองทับ	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน มีหน้าที่ ดำเนินการตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน วัสดุ-อุปกรณ์ โต๊ะฝึกงาน

1	นายพีระพงษ์	ณรงค์ไย	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	ประธานกรรมการ
2	นายศรยุทธ	กิจพจน์	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	รองประธานกรรมการ
3	นายจิระพงษ์	คุณานิติธาดา	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	กรรมการ
4	นายสานิต	ปิ่นเขื่อนขัติย์	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	กรรมการ
5	นายศิริระ	จันทร์สวาสดี	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน จัดทำแบบฟอร์มรับสมัครการแข่งขัน และรับสมัครและประสานงานกับวิทยาลัยต่างๆ พร้อมเตรียมเอกสารรับลงทะเบียนการแข่งขันตามตารางการแข่งขัน

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (งานออกแบบสถาปัตยกรรม) ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคคูสิต

1	ว่าที่ร้อยตรีพงษ์เพชร	พิทยาพละ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูสิต	ประธานกรรมการ
2	นายภักดี	เวชประสิทธิ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูสิต	รองประธานกรรมการ
3	นายวิระยุทธ	หอมหวลดี	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	กรรมการ
4	นายวรฐ	อัสวลาภสกุล	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	กรรมการ
5	นายสุรเชษฐ์	เจียมหอม	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	กรรมการ
6	นายวสิน	สินลาร์ตัน	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	กรรมการ
7	นายปรีชา	แดงคำ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
8	นายพีระพงษ์	ณรงค์ไย	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
9	นายสถิรชาติ	เรื่อนนาค	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
10	นายประทีป	กำพัด	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	กรรมการ
11	นางสาวสุพิชญา	จันทร์ลอย	วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งไฟฟ้าเบื้องต้น (งานเดินท่อร้อยสาย)

ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

1	นายนนทพงศ์	ยอดทอง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก	ประธานกรรมการ
2	นายวิวรรธน์	วิไลลักษณ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก	รองประธานกรรมการ
3	นายชุมพล	สว่างสุข	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	กรรมการ
4	นายณภพล	รัตนสุนทร	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	กรรมการ
5	นายมนตรี	จตุพศ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	กรรมการ
6	ว่าที่ ร.ต. โสธร	จันทร์ประมุข	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	กรรมการ
7	นายคชาวุธ	สว่างพิศาลกิจ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	กรรมการ
8	นายคมกริต	น้อยสะปุ่น	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	กรรมการ
9	นายชวลิต	แก้วบุญเรือง	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	กรรมการ
10	นายกิตติศักดิ์	สุขปลั่ง	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	กรรมการ
11	นายวรารวรรธน์	เอื้อ โภไคย	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	กรรมการ
12	สิปตรีอาทิตย์	ชไมพรเลิศสกุล	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	กรรมการ
13	นายอุส่าห์	บุตรทา	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	กรรมการและเลขานุการ
14	นายอนันต์	ลิ้มเชย	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (เครื่องปรับอากาศ) ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

1	นายศิริ	จันทารุง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	ประธานกรรมการ
2	นายสมหมาย	ศรประสิทธิ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	รองประธานกรรมการ
3	นายประวิทย์	อุณะพานัก	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการ
5	นายเชษฐา	เจริญสุข	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการ
4	นายธรรมนุญ	นวมบางขวัญ	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการ
6	นายวสันต์	หม่องเดช	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการ
7	นายสมเกียรติ	पालกะวงศ์ ณ อยุธยา	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการ
8	นายวุฒิชัย	สวัสดิผล	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการ
9	นายกฤษฎา	โชติวงษ์	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการ
10	นายสิทธิพงษ์	ยุวจิตติ	สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ	กรรมการ
11	คณะกรรมการตัดสิน	จากบริษัทกันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด(มหาชน)		กรรมการ
12	นายปราโมทย์	ฤกษ์มงคล	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการและเลขานุการ
13	นายรุจพงษ์	ฉลานูวัฒน์	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14	นายณัชพล	ฉลุทอง	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เล็ก และซอฟต์แวร์)

ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

1	นายสมชาย	ธำรงสุข	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	ประธานกรรมการ
2	นายจิระพงษ์	จันทร์ประเสริฐ	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	รองประธานกรรมการ
3	ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย	ตลุนจันทร์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	รองประธานกรรมการ
4	นายสุนทร	เรืองวัฒนานนท์	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	กรรมการ
5	นายเสกสรร	ศรีจันทร์	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	กรรมการ
6	นางสาวพิมนิภา	ถ่วงพั่น	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	กรรมการ
7	นางสาวมณีรัตน์	บัวคำ	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	กรรมการ
8	นายนพรัตน์	รุ่งเรืองจินดา	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	กรรมการ

9	นายสุวินต์	พงศ์พุทธชาติ	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	กรรมการ
10	นายสิริสมัย	เย็นรัมย์	วิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการ
11	นางชุตินา	กล้าผล	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	กรรมการ
12	นายพงษ์เดช	เรียนละหงษ์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
13	นายเชาวลิต	ปิงไฟ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
14	นางสาวสมหทัย	งามสุข	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
15	นางสาวหนึ่งฤทัย	ครุฑสังข์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
16	นายชนิด	เพชรฉกรรจ์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
17	นางสาววลัยพร	ดวงดี	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
18	นายไพศาล	แซ่อึ้ง	วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	กรรมการ
19	นายทองคำ	แก้วสุข	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	กรรมการและเลขานุการ
20	นางวัชรินทร์	ผ่องศรี	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

สาขาวิชาช่างโลหะการ งานเชื่อม GTAW / SMAW (1G, 3G, 4D,5F)

ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

1	นายสมหวัง	สุขจิตร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	ประธานกรรมการ
2	นายอวยชัย	เข้มจิตต์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	รองประธานกรรมการ
3	นายไพศาล	สุขสำราญ	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการ
4	นายปรีดา	บทศรี	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	กรรมการ
5	นายพิเชษฐ	บุญนาค	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร	กรรมการ
6	นายศรีศักดิ์	แจ่มขำ	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว	กรรมการ
7	นายณรงค์	ไม้ลี	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
8	นายอำนาจ	รัตนวิจารณ์	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	กรรมการ
9	นายหรั่ง	นยะเนตร	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	กรรมการ
10	นายวิเชียร	ประเสริฐสกุล	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	กรรมการและเลขานุการ
11	นายธรา	ศักดิ์เดช	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการตัดสิน งานเชื่อม GTAW /SMAW (1G, 3G, 4D,5F)

1	นายประสาธ	ธรรมปัญญา	สำนักพัฒนาสมรรถนะและบุคลากรทางการศึกษา	กรรมการตัดสิน
2	นายมานะ	ชัยญวาส	บริษัท เลิศวิทย์แอนด์ซันส์ จำกัด	กรรมการตัดสิน
3	ผู้แทนจากสมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อม			กรรมการตัดสิน

ให้คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน มีหน้าที่ ดำเนินการตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน(AUTO CAD) ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

1	นายสุรัตน์	จันเข้ม	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	ประธานกรรมการ
2	จ.ส.อ.สมพร	ชูทอง	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ	รองประธานกรรมการ
3	นายสรชัย	จันทวงศ์	กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นอาร์ ออโตโมชั่น ซิสเต็ม จำกัด	รองประธานกรรมการ
4	นายเทียนทอง	หีบสัมฤทธิ์	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	กรรมการ
5	นายมิชัย	ฉลภิญโญ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	กรรมการ
6	นายสุรชัย	ปรีทอง	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	กรรมการ
7	นายบัญญัติ	บุตรคำโชติ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	กรรมการ
8	นายประพุก	สารากิจ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	กรรมการ
9	นายประสิทธิ์	กุลวิโรจน์	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	กรรมการ
10	นายศุภมิตร	กิจเขาว์	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	กรรมการ
11	นายอนุกุล	แก้วกลม	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
12	นางพรรณรี	ทองคำ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
13	นายพงษ์เดช	เรียนละหงษ์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
14	นายสุรียา	แก้วมณี	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	กรรมการและเลขานุการ
15	นายจักรรัตน์	สมตระกูล	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (สาขางานกลึง) ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

1	นายไชนันท์	แสงเมฆา	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	ประธานกรรมการ
2	นายศิริ	จันบำรุง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	รองประธานกรรมการ
3	นายจิรศักดิ์	วงศ์สวัสดิ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	รองประธานกรรมการ
4	นายพิทักษ์	เสมอพันธ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	รองประธานกรรมการ
5	นายชิตวงศ์	ศรีประเสริฐทรัพย์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	รองประธานกรรมการ

6	นายสมหมาย	ศรประพันธ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	รองประธานกรรมการ
7	นายอรุณ	คำศรี	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	กรรมการ
8	นายมานะ	วาจาศักดิ์	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	กรรมการ
9	นายบรรลือ	จันทร์ศิริ	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	กรรมการ
10	นายเฉลิมพล	มุลาลี	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	กรรมการ
11	นายสุพจน์	ชนะวีระวงษ์	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	กรรมการ
12	นายสันศิริ	แสงซัจจ์	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	กรรมการ
13	นายจุมภฏ	ชูศักดิ์เจริญ	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	กรรมการ
14	นายวิทยา	แสนคำ	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	กรรมการ
15	นายสุดชาย	สงค์ประหยัด	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	กรรมการ
16	นายวิษณุวัฒน์	เกตุจุด	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	กรรมการ
17	นายสถาพร	ชื่นศิริกุล	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	กรรมการ
18	นายชัชวาล	มันจิต	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	กรรมการ
19	นายสมชัย	ประยูรเจริญ	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการ
20	นายสมทบ	แสงรุ่งอรุณ	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	กรรมการและเลขานุการ
21	นายมานพ	บุตรแวว	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22	นายอนันต์	สิทธิธรมย์	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการตัดสิน (สาขางานกลึง)

1	นายพงษ์สันต์	ชนพงศ์วิวุฒิ	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	กรรมการตัดสิน
2	นายทัศนัย	มีเฉลา	วิทยาลัยเทคนิคสตั๊ดหีบ	กรรมการตัดสิน
3	นายเกรียงศักดิ์	ศิษฐาพร	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	กรรมการตัดสิน
4	นายอำพน	เยือกเย็น	วิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการตัดสิน
5	นายบรรลือ	จันทร์ศิริ	วิทยาลัยเทคนิชลบุรี	กรรมการตัดสิน

มีหน้าที่ กำกับดูแลเกณฑ์การให้คะแนน สรุปรายงานคะแนนการแข่งขัน แก้ปัญหาข้อขัดข้อง ต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการดำเนินงานทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยการ

วิชาการลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์และบัญชีสำเร็จรูป ดำเนินการโดย วิทยาลัยพาณิชยการชลบุรี

1	นายจिरพันธ์	พุทธรัตน์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพาณิชยการชลบุรี	ประธานกรรมการ
2	นายสมพงษ์	มุงถาวร	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพาณิชยการชลบุรี	รองประธานกรรมการ
3	นางสุพรรณิ	เสาวดี	วิทยาลัยพาณิชยการชลบุรี	กรรมการ

4	นางจุฑาทิพย์	บุญประเสริฐ	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	กรรมการ
5	นางสุนันทา	สังข์ทัศน์	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	กรรมการ
6	นางสุดา	เจริญพงศ์ไพบูลย์	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	กรรมการ
7	นางสุดใจ	สหายฟ้า	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	กรรมการ
8	นางสาวนพวรรณ	ขวัญสุวรรณ	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	กรรมการ
9	นางสุรีพร	พิภวงค์	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	กรรมการ
10	นางกิติมา	รักษ์ปัญญา	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
11	นางสายชล	ไวสุระสิงห์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
12	นางส้มไทย	ศิริเมธ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
13	นางสาวกุลชลี	เย็นงสุวรรณ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
14	นางเพ็ญประภา	อุษาวิโรจน์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
15	นางสาวจิราวัลย์	ไพบูลย์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
16	นางวิภา	ศิปิตยานุวัฒน์	วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย	กรรมการ
17	นางอมรรัตน์	กรีธาธร	วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน	กรรมการ
18	นางรัตนกานต์	พันธุ์ดี	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการ
19	นางสุธยา	หงส์ศุภางค์พันธ์	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	กรรมการและเลขานุการ
20	นางสุจินดา	นิลลง	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

วิชาพิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษ ดำเนินการโดย วิทยาลัยพณิชยการบางนา

1	นางอรสา	ราม โคมุท	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา	ประธานกรรมการ
2	นางบุญญาลักษณ์	บริบูรณ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา	รองประธานกรรมการ
3	นายวิทยา	ปัญญาดี	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา	รองประธานกรรมการ
4	นายชูชัย	เทียวยประสงค์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา	รองประธานกรรมการ
5	นายพิเชษฐ	สุคนธ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา	รองประธานกรรมการ
6	นางนิตา	สายสังข์	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการ
7	นางสาวเพ็ญภา	จิตรสิริบูรณ์	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการ
8	นางกัณยรัตน์	วิระทรัพย์	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการ
9	นางสาวฐานิสสร	แคนทอง	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการ
10	นางอัมมาดา	พุทธบุชา	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการ
11	นางวัฒนา	พุ่มจันทร์	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการ

12	นางสาวจิราพร	คำประพัฒน์	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการ
13	นางสาวทิพสุภาภรณ์	ใบพัด	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการ
14	นายขจร	แป้นสุวรรณ	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการ
15	นางสาวหทัยทิพย์	ทองทองคัต	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการ
16	นางพานี	ลืออุทัย	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการและเลขานุการ
17	นางสาวปริศนา	ภู่ออด	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

กรรมการออกข้อสอบ จัดพิมพ์ และเตรียมข้อสอบ

1	นางสาวนิยามา	เลปอาจารย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรบุรี
---	--------------	------------	---------------------------

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ ออกข้อสอบสำหรับการแข่งขัน พิมพ์ข้อสอบและตรวจทานข้อสอบ จัดชุดข้อสอบตามจำนวนผู้เข้าสอบและสำรองข้อสอบจำนวน 20 ชุด ผนึกข้อสอบใส่ซองและปะหน้าของข้อสอบ

คณะกรรมการรับข้อสอบ และดูแลข้อสอบ

1	นายชูชัย	เทียวประสงค์	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	ประธานกรรมการ
2	นางนิตา	สายสังข์	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการ
3	นางพานี	ลืออุทัย	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ รับซองข้อสอบและดูแลรักษาข้อสอบ จนถึงวันเวลาที่แข่งขัน

คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่

1	นายวิทยา	ปัญญาดี	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา	ประธานกรรมการ
2	นางพานี	ลืออุทัย	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	รองประธานกรรมการ
3	นางวัฒนา	พุ่มจันทร์	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการ
4	นางสาวพัชรินทร์	โยปินตา	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการ
5	นายประภาส	ชานู	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการและเลขานุการ
6	นางสาวปริศนา	ภู่ออด	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ พิมพ์รายชื่อนักเรียนห้องสอบ จัดทำแผนผังที่นั่งสอบของผู้เข้าสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบตามผัง ดิคหมายเลขที่นั่งสอบ จัดทำป้ายประเภทการแข่งขันด้านหน้าห้องสอบ จัดเตรียมห้องโถงและเก้าอี้สำหรับตรวจข้อสอบ จัดเตรียมเครื่องพิมพ์ดีด

คณะกรรมการรับลงทะเบียน

1	นางวัฒนา	พุ่มจันทร์	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการ
2	นางสาวพัชรินทร์	โยปินตา	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการ

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ จัดเตรียมสลากหมายเลขสำหรับจับสลากเลือกที่นั่งสอบ จัดเตรียมรายชื่อ สำหรับลงทะเบียนและการรับลงทะเบียน จัดเตรียมสถานที่ และวัสดุสำหรับใช้ในการลงทะเบียน

คณะกรรมการการดำเนินการสอบและตรวจข้อสอบ

1	นางอชฌมาดา	พุทธบูชา	วิทยาลัยพัฒนศึกษาบางนา	ประธานกรรมการ
2	นางนิตา	สายสังข์	วิทยาลัยพัฒนศึกษาบางนา	รองประธานกรรมการ
3	นางสุนทรี	สว่างศรี	วิทยาลัยพัฒนศึกษาธนบุรี	กรรมการ
4	นางสาววรรณดี	อยู่ญาดิวงศ์	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	กรรมการ
5	นางประภาพรรณ	เฉลิมวัฒน์	วิทยาลัยพัฒนศึกษาเขตพูน	กรรมการ
6	นางสิริพร	อารีย์พงศา	วิทยาลัยพัฒนศึกษาเขตพูน	กรรมการ
7	นางพรรณี	จันทร์จำเนียร	วิทยาลัยพัฒนศึกษาอินทราชัย	กรรมการ
8	นางสาวกัลยา	ศรีเครือแก้ว	วิทยาลัยพัฒนศึกษาอินทราชัย	กรรมการ
9	นางกัญรัตน์	วีระทรัพย์	วิทยาลัยพัฒนศึกษาบางนา	กรรมการ
10	นางสาวเพ็ญภา	จิตรสิริบุรณ์	วิทยาลัยพัฒนศึกษาบางนา	กรรมการ
11	นางวัฒนา	พุ่มจันทร์	วิทยาลัยพัฒนศึกษาบางนา	กรรมการ
12	นางสาวจิราพร	คำประพัฒน์	วิทยาลัยพัฒนศึกษาบางนา	กรรมการ
13	นายขจร	แป้นสุวรรณ	วิทยาลัยพัฒนศึกษาบางนา	กรรมการ
14	นางสาวทิพสุกาญจน์	ไบพัด	วิทยาลัยพัฒนศึกษาบางนา	กรรมการ
15	นางสาวฐานิสสร	แคนทอง	วิทยาลัยพัฒนศึกษาธนบุรี	กรรมการและเลขานุการ
16	นางสาวหทัยทิพย์	ทองทองศักดิ์	วิทยาลัยพัฒนศึกษาธนบุรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ ตรวจสอบความพร้อมก่อนทำการแข่งขันแจกข้อสอบให้แก่ผู้เข้าสอบ จับเวลา รวบรวมข้อสอบ ตรวจข้อสอบ พร้อม สรุปผลการสอบและจัดลำดับคะแนนส่งคณะกรรมการ ตรวจสอบคะแนน

คณะกรรมการตรวจทานคะแนน

1	นางพาณี	ลืออุทัย	วิทยาลัยพัฒนศึกษาบางนา	ประธานกรรมการ
2	นางสุนทรี	สว่างศรี	วิทยาลัยพัฒนศึกษาธนบุรี	รองประธานกรรมการ
3	นางประภาพรรณ	เฉลิมวัฒน์	วิทยาลัยพัฒนศึกษาเขตพูน	กรรมการ
4	นางพรรณี	จันทร์จำเนียร	วิทยาลัยพัฒนศึกษาอินทราชัย	กรรมการ
5	นางกัญรัตน์	วีระทรัพย์	วิทยาลัยพัฒนศึกษาบางนา	กรรมการ
6	นางสาวปริศนา	ภู่ออด	วิทยาลัยพัฒนศึกษาบางนา	กรรมการ

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ตรวจทานคะแนนจากคณะกรรมการตรวจข้อสอบ ตรวจทานการจัดลำดับ คะแนน รวบรวมสรุปผลการสอบส่งคณะกรรมการอำนาจการ

วิชาการเขียนแผนธุรกิจ ดำเนินการโดย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

1	นายแสวง	แสนสิงห์ชัย	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย	ประธานกรรมการ
2	นางจิตรา	อนุกุลเรืองกิตติ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย	รองประธานกรรมการ
3	นางสุกัญญา	สารพา	วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย	กรรมการ
4	นางวันรัก	วงศ์แก้ว	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการ
5	นางจันทรา	ยินคิยม	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	กรรมการ
6	นางประคอง	หลักคำ	วิทยาลัยพณิชยการเซตุน	กรรมการ
7	นางมาลี	สีบตระหง่าน	วิทยาลัยพณิชยการเซตุน	กรรมการ
8	นางลักขณา	สมเจริญศิลป์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
9	นางณัฐวดี	เทียนสวัสดิ์	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	กรรมการ
10	นางอัจฉรี	กอสนาน	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	กรรมการ
11	นางสาวนันทพร	หาญวิทยาสกุล	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	กรรมการ
12	นางพัชรากาญจน์	ศุภเกษมพัฒน์	วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย	กรรมการและเลขานุการ
13	นางสุภาภรณ์	ธีระจันทร์	วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม

วิชาอาหารและโภชนาการ ดำเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาจะเชิงเทรา

1	นางพัชรภรณ์	ไชยนาม	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจะเชิงเทรา	ประธานกรรมการ
2	นางจันทิมา	สัตยาภรณ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจะเชิงเทรา	รองประธานกรรมการ
3	นายเดิมนพงษ์	สร้อยจรุง	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	กรรมการ
4	นางคาราวรรณ	จันทิมา	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	กรรมการ
5	นางประภาทิพย์	พันธิสานนท์	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา	กรรมการ
6	นางสาวนุชนาด	อุตสาหพานิช	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	กรรมการ
7	นางวิจิตรา	สิงขรวัฒน์	วิทยาลัยอาชีวศึกษาจะเชิงเทรา	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

วิชาศิลปะประดิษฐ์ ดำเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาจะเชิงเทรา

1	นางพัชรภรณ์	ไชยนาม	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจะเชิงเทรา	ประธานกรรมการ
2	นางศีตลา	ภูมิสถิตย์พงษ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจะเชิงเทรา	รองประธานกรรมการ

3	นางสาวจรรยา	เป็นธรรม	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
4	นางทองใบ	วงศ์สวัสดิ์สุริยะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	กรรมการ
5	นางจิตติยา	พงศ์พุทธชาติ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	กรรมการ
6	นางพรรณสิริ	แก้วเจริญ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	กรรมการ
7	นางสุภาภรณ์	मुखตารี	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา	กรรมการ
8	นางนฤมล	เก่งกริฑาพล	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	กรรมการ
9	นางพิมพ์ทิพย์	สุภาพ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	กรรมการ
10	นางสุวรรณณี	พุกภิญโญ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาละโว้	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ดำเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

1	นางกนิษฐา	วัฒนจักร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	ประธานกรรมการ
2	นางพรรณณี	ขอบบัวคลี่	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	รองประธานกรรมการ
3	นางสาวจรรยา	เป็นธรรม	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
4	นางกัลยา	ทองทิพย์	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	กรรมการ
5	นางสุภาพ	อินทรีวร	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	กรรมการ
6	นางรวีวรรณ	เสียงแจ้ว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	กรรมการ
7	นางจันทน์	จันทร์สร	วิทยาลัยอาชีวศึกษาละโว้	กรรมการ
8	นางสาวพจนา	แก้วโสนด	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	กรรมการ
9	นางนิชาภา	โอบนิธิพงษ์	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
10	นางฉวีพร	วิสุทธิสวัสดิ์	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม

วิชาวาดภาพเหมือน ดำเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

1	นางฉวีพร	สวัสดิ์บุญญา	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	ประธานกรรมการ
2	นางพวงผกา	สงพุ่ม	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	รองประธานกรรมการ
3	จ.ส.อ.อดิศร	ศุภมิตร	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	กรรมการ
4	นายภินพ	ขจีจิตร	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	กรรมการ
5	นายบรรพต	นิ้วตระกูล	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

วิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ดำเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

1	นางณพสร	สวัสดิบุญญา	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	ประธานกรรมการ
2	นางพวงผกา	สงพุ่ม	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	รองประธานกรรมการ
3	นางสาวอรุณ	สุทธิวิไล	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	กรรมการ
4	นายเกริกศักดิ์	เบญจรัฐพงศ์	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	กรรมการ
5	นายพิทยา	จันโทกุล	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การแข่งขันบาร์เทนเดอร์ ดำเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

1	นางสาวจริยา	กมุทมาศ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	ประธานกรรมการ
3	นางมาลี	เพชรสุวรรณ	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	รองประธานกรรมการ
3	นางจิตตรา	ลิทธิกุล	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	กรรมการ
4	นางสาวเพ็ญญา	ดาทิพย์	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	กรรมการ
5	นางอติฉิข	แสนยศ	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
6	นางสาววิษวรรณ	ศรีกงพาน	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	กรรมการ
7	นางสาวพิมพ์พรรณ	ปัญญาจันทร์	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	กรรมการ
8	นางสาวสุภาวดี	นิลมาตย์	วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง	กรรมการ
9	นางสุกักรพรรณ	อุดมสวัสดิ์	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	กรรมการ
10	นางสาวเบญจมาภรณ์	อินทรพิมาย	วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน	กรรมการ
11	นางศุภกาญจน์	เลาหไพศาล	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	กรรมการ
12	นายบุญเลิศ	รอดสว่าง	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	กรรมการ
13	นางสาวมลฤดี	ศรีรักษา	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	กรรมการ
14	นางสาววิภาดา	สิงหวงศ์	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	กรรมการ
15	นายพิภพ	เวฬุกันนท์	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	กรรมการ
16	นางกัลชณิษ	แย้มภักดี	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การออกแบบ Web page ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

1	นายชนินทร์	ปิ่นทอง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี	ประธานกรรมการ
2	นายบุญมา	หลิมเจริญ	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี	รองประธานกรรมการ
3	ว่าที่ ร.ต.ขรรค์	ฉันทศรีวิโรจน์	วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี	กรรมการ
4	นายธิตร์ตัน	หมวกทอง	วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี	กรรมการ
5	นายชาญชัย	ชันปาน	วิทยาลัยการอาชีพนวมินราชูทิศ	กรรมการ
6	นายกฤษดา	หมัดป้องกัน	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	กรรมการ
8	นางสุภารัตน์	หมัดป้องกัน	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	กรรมการ
9	นายสุธีร์	กิจฉวี	วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี	กรรมการและเลขานุการ
10	นางสาวอุไร	รัชชนะธรรม	วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

การประกวด Animation เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ดำเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

1	นางณพสร	สวัสดิบุญญา	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	ประธานกรรมการ
2	นางพวงผกา	สงพุ่ม	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	รองประธานกรรมการ
3	นายอาทิตย์	กลีบรับ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	กรรมการ
4	นางสุทธิ	อาจทวีกุล	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	กรรมการ
5	นางสาวอุมวาลัย	เรืองศรี	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	กรรมการ
6	นางอำภา	กุลธรรมโยธิน	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคนิคพื้นฐาน

งานฝึกฝีมือ ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

1	นายอุดร	เห็นชอบดี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด	ประธานกรรมการ
2	นายครรชิต	กำลังเก็บ	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด	รองประธานกรรมการ
3	นายปรีดา	คมกล้า	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	กรรมการ
4	นายวิเชียร	ถมจอหา	วิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการ
5	นายรังสรรค์	ยังน้อย	วิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชราม	กรรมการ
6	นายประทีป	โรจน์ลิขิตกุล	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	กรรมการ
7	นายวิบูลย์ธรรม	คุณกระมุท	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	กรรมการ
8	นายสิทธิศักดิ์	สร้อยสังวาลย์	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	กรรมการ
9	ว่าที่ พ.ต.ครุฑ	มนีนุชย์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล	กรรมการและเลขานุการ
10	นายจาตุรงค์	พิ่งจ๊กกลี	วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

ฝ่ายดำเนินการแข่งขันการประกวดการร้องเพลง ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

1	นางภาวิดา	ศรีสุนทร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	ประธานกรรมการ
2	นายจินดาพล	เปรมศรี	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	รองประธานกรรมการ
3	นายวิชัย	หาญพลาชัย	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	กรรมการ
4	นายพีระพงษ์	พันธ์ไธดา	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	กรรมการ
5	นายวาทีต	นุ่มดี	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	กรรมการ
6	นายบุญส่ง	ศรีสวัสดิ์	วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	กรรมการ
7	นางสาวศุภมาส	สุขรังสีเสรี	วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	กรรมการ
8	นางสาวลัดดาวัลย์	ทองยั้งยืน	วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	กรรมการ
9	นายสรารุช	งามทับ	วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	กรรมการและเลขานุการ
10	นายวัชรารช	ไทยโยธิน	วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

ฝ่ายการตัดสินการประกวดร้องเพลง ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

1	นายวาทีต	นุ้มดี	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	ประธานกรรมการ
2	นายประหยัด	นามวงษ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพานทอง	กรรมการ
3	นายขงยุทธ	อินทสวัสดิ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง	กรรมการ
4	นายปรีวัฒน์	ถานิสโร	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง	กรรมการ
5	นายสุชาติ	สิมมี	วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	กรรมการ
6	นายศักดิ์ชัย	บุญคุ้ม	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	กรรมการ
7	นายพิพัฒน์	ทองระอา	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร	กรรมการ
8	นายเจริญ	ธรรมชาติ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล	กรรมการ
9	นายขงยุทธ	พนัสนอก	วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	กรรมการ
10	นายวัชราร	ไทยโยธิน	วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

ฝ่ายประกวดดนตรีโฟล์คซอง ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

คณะกรรมการอำนวยการ

1	นายวิทยา	ชินะจิตพันธุ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	ประธานกรรมการ
2	นายฉัตร	ทองคอนเปரியง	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ	กรรมการ
3	นายสมพงษ์	คำภีระมี	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสิน

1	นายเจริญ	ธรรมชาติ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
2	นายพรสิทธิ์	กิ่งทอง	วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
3	นายสมคิด	วิโรจน์กุล	วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
4	นายสุชาติ	สิมมี	วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
5	นายปรีวัฒน์	ถานิสโร	วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ให้คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน มีหน้าที่ ดำเนินการตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน

1	นายวิทยา	ชินะจิตพันธุ์	ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	ประธานกรรมการ
2	นายศรัณย์	พิสุทธารมณ	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	รองประธานกรรมการ
3	นายโยธิน	บุญยกกาญจนาร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ	กรรมการ
4	นายไวยโรจน์	โกบประยูร	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์	กรรมการ
5	นายสุชาติ	เทพสง่า	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชารม	กรรมการ
6	นายไพศาล	ทักษิยา	วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี	กรรมการ
7	นายมณฑิธร	พลศรีลาภ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	กรรมการ
8	นายอดิเรก	ทิวฑฒานนท์	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	กรรมการ
9	นายกิตติพงษ์	ผาพันธ์	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	กรรมการ
10	นายต่อพันธุ์	เมฆทอง	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	กรรมการ
11	นางสาววีณัส	โหมทอง	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	กรรมการ
12	นายสมพงษ์	คำภีระมี	รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	กรรมการและ เลขานุการ
13	นายณัฐวุฒิ	ดิยะบุตร	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

ฝ่ายการประกวดรักการอ่าน(ภาษาไทย) การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคปราชญ์บุรี

1	นายอนันต์	สิทธิไชยากุล	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราชญ์บุรี	ประธานกรรมการ
2	นายวีระ	พิชิตกุล	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราชญ์บุรี	รองประธานกรรมการ
3	นายสมประสงค์	สิงห์สุวรรณ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	กรรมการ
4	นายบุญลือ	ทองเกตุแก้ว	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราชญ์บุรี	กรรมการ
5	นายพิเชษฐ์	คุณเจริญ	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราชญ์บุรี	กรรมการ
6	นางวาสนา	จันทร์ขยัน	วิทยาลัยเทคนิคปราชญ์บุรี	กรรมการ
7	นางศิริกุล	คุณากรพันธ์	วิทยาลัยเทคนิคปราชญ์บุรี	กรรมการ
8	นางสร้อยสุดา	พิภพเป็ย	วิทยาลัยเทคนิคปราชญ์บุรี	กรรมการ
9	นายชุมพล	บุญรงค์	วิทยาลัยเทคนิคปราชญ์บุรี	กรรมการ
10	นางกรองทอง	เมตตา	วิทยาลัยเทคนิคปราชญ์บุรี	กรรมการ

11	นางนิตยา	คนเส็งี่ยม	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	กรรมการ
12	นางสาวแสงเทียน	เงิน โสม	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	กรรมการ
13	นางสาวขนิษฐา	สมจรรยา	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	กรรมการ
14	นางจรีรัตน์	สิงห์สุวรรณ	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	กรรมการและเลขานุการ
15	นางสาวคารุณี	อึ้งเลิศระกุล	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	กรรมการและช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

ฝ่ายประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration) ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคสัทธิบ

1	นายสมชาย	ธำรงสุข	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัทธิบ	ประธานกรรมการ
2	นายภุชพงค์	ท่าม่วง	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัทธิบ	รองประธานกรรมการ
3	นายจิระพงษ์	จันทร์ประเสริฐ	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัทธิบ	รองประธานกรรมการ
4	ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย	ตลุนจันทร์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัทธิบ	รองประธานกรรมการ
5	นายพรชัย	ค่ายไส	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัทธิบ	รองประธานกรรมการ
6	Mr.Malcom	Oxford	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
7	Mr.Robert	Wallace	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
8	นางสาวสุจิตรา	ปทุมลังการี	วิทยาลัยเทคนิคสัทธิบ	กรรมการ
9	นายรังสี	ศิริไปล์	วิทยาลัยเทคนิคสัทธิบ	กรรมการ
10	นางแอนนา	ผลไสว	วิทยาลัยเทคนิคสัทธิบ	กรรมการ
11	นางสาวศิริวัตร	ลวดทอง	วิทยาลัยเทคนิคสัทธิบ	กรรมการ
12	นายภควัต	กองชา	วิทยาลัยเทคนิคสัทธิบ	กรรมการ
13	นายกมล	รอดรับบุญ	วิทยาลัยเทคนิคสัทธิบ	กรรมการ
14	นางสาวสุนิสา	วิสุมา	วิทยาลัยเทคนิคสัทธิบ	กรรมการ
15	นายพิเชษฐ์	มีมั่งคั่ง	วิทยาลัยเทคนิคสัทธิบ	กรรมการและเลขานุการ
16	นางรัชพินทร์	สุดประเสริฐ	วิทยาลัยเทคนิคสัทธิบ	กรรมการและช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

ฝ่ายประกวดการตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ไทย

ดำเนินการโดย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

1	นายชัยฤทธิ์	แสงสว่าง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	ประธานกรรมการ
---	-------------	----------	--	---------------

2	นางธารทิพย์	พัชรมณีปกรณ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ ท่องเที่ยวกรุงเทพ	รองประธานกรรมการ
3	นายวิจารณ์	เงรัตน์พันธิกุล	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	รองประธานกรรมการ
4	นางสาวเดือนเพ็ญ	ชวลีสาร	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	รองประธานกรรมการ
5	นางสาวพรพิมล	สิงห์อำพล	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	กรรมการ
6	นางวิราวัลย์	สนิทศิริวัฒน์	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	กรรมการ
7	นางสาวฐิติพร	เกียรติทับทิว	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	กรรมการ
8	นางสุทธิษา	กัญฉนวน	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	กรรมการและเลขานุการ
9	นางสาวพรชุลี	ผ่านสำแดง	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

ฝ่ายการประกวดการมารยาทไทย ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคตราด

1	นายศักดิ์ดา	ชาวเกลี้ยง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด	ประธานกรรมการ
2	นายโกศล	เงฉาย	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด	รองประธานกรรมการ
3	นายวิทยา	กล้าหาญ	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการ
4	นายกิตติพงษ์	อุตตทะเลทิน	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการ
5	นางกาญจนา	นามวงษ์	วิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการ
6	นายกัถวรรธน์	มหาสิงห์	วิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการ
7	นางมนัสยา	อุตตทะเลทิน	วิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการ
8	นางสาวมุสดี	จันสังข์	วิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการ
9	นายณัฐวุฒิ	มาตรเหลือง	วิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการ
10	นางมณฑุณี	มหาสิงห์	วิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการ
11	นางสาวจุลลดา	จุลเสวก	วิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการ
12	นางสาวถวัลย์ลลิต	วัฒนาศิ	วิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการ
13	นางสาวปณจรรย์	เจริญสุข	วิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการ
14	นายสิทธิพันธ์	มะโนรมย์	วิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการ
15	คณะกรรมการดำเนินงาน อชท. อชท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคตราด			กรรมการ
16	นายไพศาล	สุขสำราญ	วิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการและเลขานุการ
17	นายณัฐฐิญา	วิเศษ	วิทยาลัยเทคนิคตราด	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน

ฝ่ายจัดการประกวดดนตรีไทย ดำเนินการโดย วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

1	นายวิม	กัลปนาท	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี	ประธานกรรมการ
2	นายสุรศักดิ์	ภักดีชาติ	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี	รองประธานกรรมการ
3	นางนิสสานารถ	ตรีเพ็ชร	วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี	กรรมการ
4	นายสมเด็จ	วันช่อม	โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร	กรรมการ
5	นายมานพ	วงษ์พิทักษ์	โรงเรียนวัดป่าประดู่	กรรมการ
6	นายอภิชาติ	ทัพวิเศษ	โรงเรียนวัดวิสุทธิรังสี	กรรมการ
7	นางสาวสุดา	พีชนะ	โรงเรียนเทพมงคลรังษี	กรรมการ
8	นายบุญเลิศ	ขุนศรีรักษา	วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี	กรรมการ
9	นายพิรชัช	ชังเกา	วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี	กรรมการ
10	นายจตุภัทร	เรืองศรี	วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี	กรรมการ
11	นายนิลล์พนมไพโร	สุนทร	วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี	กรรมการ
12	นายกิตติพัฒน์	รุ่งเรือง	วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี	กรรมการ
13	นางสาวสุดาใจ	อ่อนตา	วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี	กรรมการ
14	นางสาวมาลีวิภา	เทศพุ่ม	วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี	กรรมการ
15	นายเฉลิม	มันคง	วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี	กรรมการ
16	นายนริศ	ศรีเมฆ	วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี	กรรมการและเลขานุการ
17	นายเผด็จ	เสื่อทิม	วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนการแข่งขัน พิธีการ สถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เอกสาร / แบบฟอร์มการให้คะแนน อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงานให้คณะกรรมการที่มีรายชื่อ ตามคำสั่งดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และการฝึกอบรมวิชาชีพพระยะสั้น (108 อาชีพ) ประจำปี การศึกษา 2552 ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ และให้ คณะกรรมการแต่ละฝ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อประชุมเตรียมการ และปฏิบัติหน้าที่ในการจัดงานเมื่อได้รับ หนังสืแจ้ง จากผู้ประสานงานภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หรือวิทยาลัยเทคนิคระยองหรือผู้อำนวยการ สถานศึกษาหรือประธานคณะกรรมการในแต่ละฝ่าย โดยขอให้เบิกค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน จากเงินงบประมาณหรือเงินบำรุงการศึกษาจากต้นสังกัด และอนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการ ปฏิบัติดังนี้

1. ให้ทุกสถานศึกษาอนุญาตให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา อาจารย์ ที่ปรึกษาองค์การ หัวหน้างานกิจกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เดินทางไปราชการและรายงานตัว ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องจันทร์สุดา โรงแรมสตาาร์ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

2. อนุญาตให้คณะกรรมการดำเนินงานประกวดทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ทุกฝ่ายรายงานตัวเข้าพื้นที่เตรียมงาน ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมสตาาร์ระยอง เพื่อเข้าร่วมประชุมของแต่ละฝ่ายและเตรียมงานให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะดำเนินการก่อนวันงานที่กำหนด

3. อนุญาตให้นายกองกิจการ และเลขานุการองค์การ ปีการศึกษา 2552 และ นายกองกิจการ และเลขานุการองค์การ ปีการศึกษา 2553 อาจารย์ที่ปรึกษาทุกองค์การ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมรายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องจันทร์สุดา โรงแรมสตาาร์ระยอง และประชุมปฐมฤกษ์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาาร์ระยอง

4. อนุญาตให้คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2552 เดินทางไปราชการล่วงหน้าเพื่อเตรียมงานก่อน 1 วัน โดยรายงานตัวเข้าที่พักในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552 และประชุม ณ ห้องเกษรา 3 เวลา 14.00 น.

5. อนุญาตให้คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดการประชุมองค์การวิชาชีพ เดินทางไปราชการล่วงหน้าเพื่อเตรียมการก่อน 1 วัน โดยรายงานตัวเข้าที่พักในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสตาาร์ระยอง

6. ให้ประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

7. การเดินทางไปปฏิบัติราชการครั้งนี้ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเงินงบประมาณ หรือเงินบำรุงการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป

สั่ง ณ วันที่

พ.ศ. 2552